

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *9096* /UBND-TD3

Quảng Ninh, ngày *03* tháng 12 năm 2018

V/v giải quyết nội dung khiếu nại của
một số hộ dân xã An Sinh, thị xã
Đông Triều

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều

Sau khi xem xét báo cáo số 253 và báo cáo số 254/BC- TTr ngày 30/8/2018 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của các ông Nguyễn Đình Quy và Nguyễn Đình Huy, trú tại thôn Trại Lốc 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Ông Nguyễn Đình Quy khiếu nại yêu cầu được bồi thường phần diện tích 2.363,18 m²/25.192,1m² đất và ông Nguyễn Đình Huy khiếu nại yêu cầu được bồi thường phần diện tích 4.224,31m²/40.205,53m² đất mà gia đình các ông Quy, ông Huy được nhận tặng cho một phần từ bố đẻ của các ông (là ông Nguyễn Đình Anh) là *đất trồng cây lâu năm* mà nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Tuyến đường hành hương nối khu vực chùa Hồ Thiên với chùa Ngọa Vân tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều năm 2017. Về nguồn gốc đất của hộ ông Nguyễn Đình Anh do Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều) giao đất, giao rừng theo Quyết định số 011/QĐ-UBND ngày 25/01/1994 với diện tích 10,0ha, thời hạn giao để kinh doanh sản xuất là 30 năm. Mục đích sử dụng để trồng rừng, ngoài ra ghi thêm bằng chữ viết tay "*trồng vải thiều – cây ăn quả*".

Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Quy, Nguyễn Đình Huy, với nội dung: Tháng 7 năm 2018 nhà nước tiếp tục thu hồi thêm của hộ ông Nguyễn Đình Quy với diện tích 1.668.81m² đất trồng cây ăn quả và hộ ông Nguyễn Đình Huy với diện tích 1.103,40m² đất trồng cây ăn quả, nhưng nhà nước chỉ bồi thường là đất rừng sản xuất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2018, trong đó có nội dung giải quyết khiếu nại, kiến nghị ông Nguyễn Đình Quy, ông Nguyễn Đình Huy, xã An Sinh, thị xã Đông Triều không để tình trạng giải quyết đơn thư lòng vòng, kéo dài đảm bảo theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 658-TB/TU ngày 11/8/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với cây ăn quả hiện đang trồng trên đất từ thời điểm gia đình được giao đất, giao rừng tại Quyết định số 011/QĐ – UB ngày 25/01/1994 của Ủy ban

nhân dân huyện Đông Triều ổn định đến thời điểm thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định; diện tích đất có cây ăn quả được bồi thường, hỗ trợ thì được bồi thường theo giá đất cây lâu năm.

Căn cứ vào mật độ cây trồng để xác định diện tích đất trồng cây ăn quả (xác định theo mật độ cây trồng) và không có tranh chấp.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều: (1) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát, xác định rõ: Số lượng, chủng loại cây ăn quả, đường kính tán lá, đường kính thân..., mật độ từng loại cây ăn quả ... để xác định diện tích thực tế đất trồng cây ăn quả bị thu hồi của các hộ. Trên cơ sở đó xem xét lại quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hộ ông Nguyễn Đình Quy, Nguyễn Đình Huy và vận động công dân rút đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ để Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thời gian báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời công dân trước 30/12/2018.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (P5) UBND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi (để t/h);
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- V0, V3; TTTT . VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TD3.

P-CV93.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Huy Thắng